

Số: 34/LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 14 tháng 4 năm 2020

V/v Đơn đốc tiếp tục vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn.

Kính gửi: **Các Công đoàn cơ sở trực thuộc;**

Ngày 23/3/2020 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện ban hành Công văn số 26/LĐLĐ về việc vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các tỉnh miền Tây Nam Bộ bị xâm nhập mặn gây ra.

Tuy nhiên đến nay, công tác vận động của các đơn vị còn nhiều hạn chế. Để kịp thời ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Tây Nam Bộ bị thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục, tuyên truyền vận động cán bộ, CNVCLĐ trong đơn vị tích cực tham gia ủng hộ (*Theo tinh thần tự nguyện*): tiền, lương thực, thực phẩm và trang thiết bị Y tế... cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở những khu vực bị cách ly bắt buộc và những trường hợp đang điều trị bệnh Covid-19 cũng như đồng bào các tỉnh miền Tây bị ảnh hưởng do hạn hán xâm nhập mặn và một số huyện trong tỉnh Bình Phước bị hạn hán gây ra.

Thời gian, hình thức và địa điểm tiếp nhận ủng hộ:

Thời gian: Từ nay đến khi có thông báo công bố hết dịch và khô hạn, xâm nhập mặn.

Hình thức: Các Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật cũng như vật tư Y tế, trang thiết bị phòng dịch...

Nơi tiếp nhận: Đối với tiền và hiện vật... các đơn vị nộp trực tiếp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Riềng hoặc chuyển khoản:

Theo số tài khoản: 5607201001667;

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Riềng;

Tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Phú Riềng

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị các Công đoàn cơ sở tích cực triển khai thực hiện


Hết thời gian vận động ủng hộ đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng để kịp thời tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- UBMTTQVN huyện Phú Riềng;
- Các CĐCS;
- Lưu: VT,;

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Cương